



## ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร (งานบุคลากร)

ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร (งานบุคลากร) จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร  
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้น และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

### ๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (หน้า ๒)

### ๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมารายงานตัว เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยการ  
สัมภาษณ์และทดสอบการปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ  
ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังและ  
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสวมหน้ากากอนามัย

### ๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามลำดับ  
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

### ๔. การประกาศผลการคัดเลือก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖  
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และทางเว็บไซต์ [www.triamudom.ac.th](http://www.triamudom.ac.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายบุญพงศ์ ไพริวัฒน์ธนัต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร (งานบุคลากร)  
(แนบท้ายคำสั่งประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร (งานบุคลากร)

ลำดับ	เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสุทธิณี คำมะโนชาติ	
๒	๐๐๒	นางสาวปภัสสร นกฉลาด	
๓	๐๐๓	นางสาวนัสชนก เดชะพันธ์	
๔	๐๐๔	นายธนทรัพย์ หมอสินธ์	
๕	๐๐๕	นางสาวชโลธร แก้วธวัชวิเศษ	

